

“RUNG CHUÔNG VÀNG TRI THỨC- VỮNG BƯỚC AN TOÀN GIAO THÔNG”

*Sáng ngày 15/12/2025, tại Nhà đa năng Trường PTDTNT THCS và THPT Yên Châu đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “*Rung chuông vàng – Tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông*”.

🌸 Hoạt động ngoại khóa với sự có mặt đầy đủ của Ban giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh của Trường PTDTNT THCS & THPT Yên châu. Buổi ngoại khóa còn được đón tiếp đồng chí Phạm Trung Đức - cán bộ cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tỉnh Sơn La, thành viên ban cố vấn nội dung cho chương trình được thành công hơn.


*Hội thi diễn ra với mục đích nâng cao hiểu biết pháp luật về TTATGT cho học sinh, là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng văn hoá giao thông học đường và hạn chế vi phạm, tai nạn trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Hoạt động ngoại khóa không chỉ là một sân chơi mà còn là cơ hội để các em rèn luyện ý thức trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng.

*Tham gia hội thi Rung chuông vàng năm nay có đại diện học sinh của tất cả các lớp, mỗi lớp gồm 5 thí sinh. Trải qua hai chặng thi với 30 câu hỏi về luật giao thông đường bộ, biển báo, kỹ năng tham gia giao thông an toàn..., các em học sinh đã thể hiện sự tự tin, kiến thức vững vàng và tinh thần thi đấu hết mình.

🌀 Đặc biệt, phần “cứu trợ” giữa hai chặng thi tạo nên nhiều tiếng cười và sự phấn khích khi giáo viên chủ nhiệm cùng tham gia trò chơi vận động để đưa thí sinh lớp mình trở lại sàn đấu. Nhiều khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu đã giúp hội thi thêm phần hấp dẫn, gắn kết tình thầy trò và tinh thần tập thể của từng lớp.

🌸 Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã tìm ra thí sinh mang số báo danh 35- Hoàng Chí Trung đến từ tập thể lớp 11A là thí sinh xuất sắc nhất, chinh phục được tất cả các câu hỏi và tiến tới chiếc chuông vàng danh giá. Ban tổ chức cũng trao phần thưởng cho 03 thí sinh nỗ lực hết mình, bám sát cuộc đua về đích trong tổng 55 thí sinh dự thi. Đồng chí Phạm Trung Đức- cán bộ cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tỉnh Sơn La đã phát biểu, ghi nhận sự nghiêm túc, quy mô và ý nghĩa của hoạt động, đồng thời mong muốn học

sinh nhà trường trở thành những tuyên truyền viên tích cực về văn hoá giao thông trong cộng đồng.

 Buổi ngoại khóa khép lại trong tiếng vỗ tay rộn ràng và niềm hứng khởi của toàn thể học sinh. Hoạt động không chỉ mang lại kiến thức thực tiễn bổ ích, mà còn góp phần hình thành thói quen, thái độ đúng mực khi tham gia giao thông, điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh hôm nay và mai sau.

Một số hình ảnh của hội thi:













